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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักโภชนาการ ครั้งท่ี 11/2564 
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 – 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ชั้น 2 อาคาร 3 และผ่านระบบ Web conference 
 
 

ผู้มาประชุม 
  1. ดร.พญ.สายพิณ  โชติวิเชียร   ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ     ประธาน 
  2. นางณัฐวรรณ   เชาวน์ลิลิตกุล   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) 
  3. นางวสุนธรี   เสรีสุชาติ   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 

4. นางสาวศศิพร  ตัชชนานุสรณ์   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
5. นางภัทธิรา   ยิ่งเลิศรัตนะกุล   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวโสภา   ทองนพภา   เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส     เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. พญ.สุนิสา   ศุภเลิศมงคลชัย   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  2. นางสาววารีทิพย์ พ่ึงพันธ์   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 

3. นางอุษา  กล่อมเอ้ียง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
4. นางสาววรรณชนก  บุญชู   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
5. นางสาวนาตยา อังคนาวิน  นักโภชนาการช านาญการ 
6. นางสาวกุลธิดา  รักกลัด   นักโภชนาการปฏิบัติการ 
7. นายจักรพันธุ์  บุญชู   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
8. นายกรกช  ยอดศรีเมือง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นางสาวอัญชริดา มวลน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.      
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วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
วาระท่ี 1 
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีงบประมาณ 2564 การด าเนินงานของส านักโภชนาการมีข้อจ ากัดจากสถานการณ์
การระบาดของ Covid - 19 แต่ยังมีงานใหมท่ี่เกิดขึ้น เช่น 

1) การเปิดตัวครัวสาธิต โดยกลุ่ม ทอ. มีการรายงานถึงความก้าวหน้าในการเปิดตัวครัวสาธิตตามล าดับ 
2) โครงการกัญชา ซึ่งทางกลุ่ม วภ. สามารถด าเนินไปได้ด้วยดี   
3) แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 – 2570 

รับทราบ 

วาระท่ี 2 
รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักโภชนาการ ครั้งที่ 10/2564 โดยมีแก้ไข ดังนี้ 
1) หน้า 2 วาระท่ี 3.1 แผนการปฏิบัติการและเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2564 ข้อ 5 โครงการกัญชา 

กัญชงฯ แก้ไขผู้รับผิดชอบจากกลุ่ม ทอ. เป็น กลุ่ม วภ. 

รับทราบ 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ผลการเบิก – จ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือนกรกฎาคมและแผนปฏิบัติ
การเดือนสิงหาคม 2564 
  

นางสาวศศิพร  ตัชชนานุสรณ์ หัวหน้ากลุ่ม บย. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูลจากระบบ GFMIS            ณ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (เป้าหมายการเบิกจ่าย-งบด าเนินงานรวมงบลงทุน ร้อยละ 85) ดังนี้   

- ผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุน                ร้อยละ  83.41 
- ผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน                               ร้อยละ  82.42 
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน                                     ร้อยละ  100 

กลุ่มท่ีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าร้อยละ 85 ได้แก่ กลุ่ม ทอ. บย. 
กลุ่มที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าร้อยละ 85 ได้แก่ กลุ่ม สปร. วภ. อก. และรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

โดยมีแผนการเบิก-จ่ายในเดือนสิงหาคม - กันยายน ตามเอกสารประกอบการประชุม 1 

รับทราบ และมอบหมาย
ทุกกลุ่มเร่งด าเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

3.2 สรุปค าของบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางสาววรรณชนก บุญชู น าเสนอ Timeline การจัดท าโครงการส าคัญปี 2566 ของกรมอนามัย และสรุปค าขอ
งบประมาณประจ าปี 2566 ของส านักโภชนาการ ดังนี้  

- กลุ่มแม่และเด็ก       3,755,600 บาท    
- กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น    6,600,000 บาท 
- กลุ่มวัยท างาน         5,589,000 บาท    
- กลุ่มผู้สูงอายุ             221,000 บาท 
- โครงการพระราชด าริ (ไอโอดีน 12,289,800 บาท โลหิตจาง 2,100,000 บาท) 

 
 
 
 

ทุกกลุ่มรับทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  
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วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
ประเด็นค าของบปี พ.ศ. 2566 

1. นางสาวศศิพร  ตัชชนานุสรณ์ หัวหน้ากลุ่ม บย. ขอให้ทุกกลุ่มน าเอกสารไปวิเคราะห์กิจกรรม ว่าครอบคลุม
ครบถ้วนหรือไม่ โดยให้ทบทวนจากเอกสารที่กลุ่มบย.รวบรวมจากการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

2. ประธานแจ้งที่ประชุม ทบทวนแผนการด าเนินงานในปี 2566 จัดท าครึ่งแผนการด าเนินงาน รายงานให้
ผู้บริหารทราบ และได้กล่าวถึงปัญหา อุปสรรค ข้อที่ต้องพัฒนาในเรื่อง การติดตามประเมินผล  
การประชาสัมพันธ์ หรือการขับเคลื่อนต่างๆ หลายโครงการ ควรมาถึงขั้นตอนการประเมินผล และควรมีการ
วางแผนเป็นรูปธรรม   

3.3 Flow chart การรายงานผล
โครงการส าคัญ 
 

นางสาวศศิพร  ตัชชนานุสรณ์ หัวหน้ากลุ่ม บย. รายงานว่าขณะนี้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดท าแบบรายงานผล
โครงการส าคัญของส านักโภชนาการ โดยได้ท าหนังสือแจ้งกองแผนงานและเลขานุการทุก Cluster ทราบถึงแบบ
รายงานที่ส านักโภชนาการจัดท าขึ้น โดยเริ่มใช้แบบฟอร์มนี้ในการรายงานในเดือนสิงหาคม 2564 จะมีการประเมินผล
การใช้แบบฟอร์มและรายงานให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง  
      ก้าวต่อไป 
      1. พัฒนา Website ให้บุคลากรส านักโภชนาการได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
      2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องผ่านกลุ่ม Line เพ่ือพัฒนาระบบการรายงานผล          
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รับทราบ มอบหมายกลุ่ม  
บย. ด าเนินการ 

3.4 กิจกรรมผ่อนคลายความเครียด
ของบุคลากรส านักโภชนาการ 

นางสาวบังเอิญ  ทองมอญ ประธานคณะท างาน EE ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นและปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะเครียด
ของบุคลากรส านักโภชนาการ (เก็บข้อมูลระหว่างวันที่  30 ก.ค. – 4 ส.ค. 64) จากการสอบถามบุคลากร  
ส านักโภชนาการ  พบสาเหตุของความเครียดส่วนใหญ่ ดังนี้ 
     1. เสี่ยงติด Covid – 19 จากการมาท างาน 
     2. ระบบงานทีไ่ม่เอ้ือต่อการท างาน  
     3. ขาดความสมดุลชีวิตในการท างาน (Work – Life Balance) 
     4. WFH น้อย   
     5. การประเมินผลงานที่ไม่เหมาะสม 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะท างาน EE 
     ความเครียดของบุคลากรส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการระบาดของ Covid – 19  
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
    ควรพิจารณาเรื่อง WFH ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมอนามัย คือ มากกว่าร้อยละ 50 โดยแต่ละกลุ่มสามารถ
ออกแบบการ WFH  ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน 

รับทราบ และมอบหมาย
ทุกกลุ่มและคณะท างาน 
EE ด าเนินการ  
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วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
ข้อเสนอแนะจากประธานในที่ประชุม 
-    ประเด็นความไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยในการท างานช่วงการระบาดของโรค Covid – 19 แก้ไขโดยการ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเรื่องฉีดพ่นยาท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง ตั้งเจลแอลกอฮอล์ตามสถานที่ต่างๆ และให้
บุคลากรประเมิน Application Thai Save Thai ทุกวัน เพ่ือประเมินความเสี่ยงของตนเอง  

- หากอยู่บ้านควรใส่ mask เพ่ือป้องกันตนเองและคนในครอบครัว และให้มีการระบายอากาศ ลดการแพร่กระจาย
เชื้อได้ 

- มอบหมายให้แต่ละบริหารจัดการเรื่อง WFH ให้เหมาะสมกับภาระงานของตนเอง 
- ความเครียดเกีย่วกับส านักโภชนาการ ควรมีผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขจากสภาวะเครียด 

3.5 น าเสนอร่างรายงานประจ าปี 
2564 

นางสาวนาตยา อังคนาวิน แจ้งที่ประชุมทราบ Timeline การจัดท ารายงานประจ าปี 2564 ส านักโภชนาการ  
เพ่ือพิจารณารูปแบบและโครงร่างเนื้อหา มีรายละเอียด ดังนี้  
            บทที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน 
         วิสัยทัศน์ พันธกิจ, โครงสร้างหน่วยงาน 
        บทท่ี 2 ผลการด าเนินงานโครงการ 
         สถานการณ์โภชนาการตามกลุ่มวัย และ micronutrient 
        บทท่ี 3 Highlight ส านักโภชนาการ  
         Success story แบบเล่าเรื่อง 
        บทท่ี 4 การสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ 
         สื่ออินโฟกราฟฟิกในสถานการณ์ Covid – 19, Facebook live อาหารเสริมภูมคุ้มกัน 
        บทท่ี 5 มุมมองการขับเคลื่อนงานโภชนาการต่อไปในสถานการณ์ระบาดโควิด – 19 
ข้อเสนอแนะจากประธานในที่ประชุม 
- การปรับตัวการด าเนินงานโภชนาการในสถานการณ์การระบาดโควิด เช่น การลงพ้ืนที่  
- ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น ASEAN Health Cluster, Southeast Asia  
- รางวัลความภาคภูมิใจ  
- ผลงานตามแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการ ระยะครึ่งแผน 
- ผลงานที่น าเสนอในเวทีวิชาการต่างๆ 

รับทราบ และมอบหมาย
กลุ่ ม  บย .  ด า เนินการ
ประสานงานแต่ละกลุ่ม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วาระท่ี 4 
เรื่องเพื่อทราบ  
 

นางสาววรรณชนก  บุญชู ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565 ในส่วน
ของ Timeline ในวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2564 จะมีการน าเสนอแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ภารกิจหลัก และ HL)   
ในการประชุมภารกิจหลัก เพ่ือให้อธิบดีพิจารณาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 รวมถึงการปรับปรุง/

รั บ ท ร า บ ม อ บ ห ม า ย     
ก ลุ่ ม ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
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วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
4.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ประชุมประสานแผนและถ่ายทอดค่าเป้าหมายระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค และได้สรุปข้อคิดเห็นจากศูนย์
อนามัยต่อแผนคลัสเตอร์ปี 2565 ที่เกี่ยวข้องกับส านักโภชนาการ ดังนี้ 

- เกณฑ์สูงดีสมส่วนเด็ก 0-5 ปี พบปัญหาการชั่ง-วัดไม่ได้มาตรฐาน ท าให้แปลผลผิด 
- อยากให้ส่วนกลางสร้างกระแสเรื่องยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก เนื่องจากพบหลายพื้นท่ีไม่ได้จ่าย Ferrofolic 
- เสนอให้มีการทบทวนค่าเป้าหมายรายเขตตัวชี้วัดสูงดีสมส่วน  (** ปี 2565 ตามขาวคาดแดง คือร้อยละ 66) 
- ต้องการแนวทางการจ่ายยาน้ า ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในช่วงโควิด 
- ต้องการเห็นกระบวนการ/วิธีการให้ประชาชนวัยท างานมี BMI ดีขึ้น โดยเน้นการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
- ทบทวนตัวชี้วัดของกลุ่มวัยท างานวัยท างาน พิจารณาตัวชี้วัดใหม่ๆ ที่ประเมินควบคู่กับค่า BMI หรือแบ่งค่า

เป้าหมาย ของร้อยละ BMI ปกติตามช่วงอายุ 
- ทบทวนตัวชี้วัด เมนูชูสุขภาพ เนื่องจากคิดร้อยละจากร้านอาหารทั้งหมด (เนื่องจากไม่มีข้อมูลร้านอาหารทั้งหมด) 
- มีค าถามถึงแนวทางการออกใบรับรองเมนูชูสุขภาพ  
- ต้องการสนับสนุนคือ คู่มือเกณฑ์อ้างอิงชุดใหม่ 
- พ้ืนที่ต้องการโปรแกรมส าเร็จรูปที่ง่ายต่อการประเมินภาวะโภชนาการตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตชุดใหม่  

คล้าย  Thai growth หรืออาจผนวกการประเมินฯ เข้ากับ Platform ก้าวท้าใจ และมอบให้กลุ่มสปร. หารือกับ กลุ่มทอ.  
- ฝากกลุ่ม ทอ. ในเรื่องของ E–Learning ว่าจะสามารถน าศูนย์อนามัยมาผนวกเข้ากับการอบรมได้อย่างไร               

โดยจะต้องมีข้อมูลที่ใช้เป็นแบบอย่างให้ทางศูนย์อนามัยได้ปฏิบัติตาม และมีการจัดท าบัตรประจ าตัวของผู้เข้า
อบรมด้วย 

ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ข้อเสนอแนะ 
 

4.2 ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 

นางสาวโสภา  ทองนพภา หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ แจ้งที่ประชุมทราบ และซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากขณะนี้ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา จึงก าหนดแนวทางในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 
       ๑. ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาให้หน่วยงานของรัฐ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น ก าหนดรายเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ขอบเขตงาน (TOR) เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง และรูปแบบเนื้อหาของสัญญา เป็นต้น 
       ๒. เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
หรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและขั้นตอนของระเบียบฯต่อไป 

รับทราบ ทุกกลุ่ม         
ถือปฏิบัติ 
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4.3 ผลการด าเนินงานของ
คณะท างานพัฒนาวิชาการ (กพว.) 
และการจัดการความรู้ (KM) 
 

นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างาน กพว. รายงานที่ประชุมทราบผลการด าเนินงานเดือน ก.ค.64 ดังนี้ 
1. การพัฒนาโครงร่างวิจัย เพื่อขอจริยธรรมงานวิจัย กรมอนามัย จ านวน 4 หัวข้อ ได้แก่  

- การพัฒนาสื่อส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย โดย น.ส.ณัฐนิช อินทร์ข า (สปร.) 
- การศึกษาการจัดอาหารและการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย  

น.ส.อารียา กูโน (สปร.)   
- การวิเคราะห์ช่องว่างการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก (อาหารไขมัน 

น้ าตาล โซเดียมสูง)   ตามข้อเสนอแนะของ UNICEF ประเทศไทยโดย นายภาสกร  สุระผัด (บย.) 
- การศึกษาประสิทธิผลของการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ผ่าน Digital Platform โดย น.ส.วิภาศรี 

สุวรรณผล (ทอ.) 
2. กิจกรรมจัดอบรมการประเมินทางโภชนาการ 4 วิธี (ABCD Assessment) เนื่องจากสถานการณ์การ        แพร่

ระบาด COVID-19 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนในปี 2564 และผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
และตามมติที่ประชุมคทง.กพว. จึงเลื่อนออกไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. การจัดท าข้อมูลการพัฒนางานวิชาการของหน่วยงาน โจทย์และหัวข้อการวิจัยท่ีต้องด าเนินการ ประกอบด้วย 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

- นโยบายและแผนการพัฒนางานวิชาการของหน่วยงาน จ านวน 5 ข้อ 
- แผนการพัฒนางานวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 6 กิจกรรมหลัก  
- หัวข้อวิจัยที่เร่งด่วน ระดับหน่วยงาน จ านวน 2 เรื่อง 

 ประเมินผล Thai school lunch program  
 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศไทย  

- หัวข้อวิจัยที่ต้องการด าเนินการ ระดับ Agenda Base/Area Base จ านวน 1 เรื่อง 
 กลไกการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ประธานให้ข้อสังเกตต่อการประชุมประเมิน FBDGs ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ในวันที่ 17 ส.ค.64             

ซึ่งส านักโภชนาการ กรมอนามัย สนับสนุนงบประมาณนั้น อาจต้องมีการจัดสรรงบประมาณจากส านักโภชนาการ 
ในปี 2565 และควรบรรจุโครงการ/กิจกรรมนี้ ไว้ในแผนปฏิบัติการส านักโภชนาการ ปี 2565 ด้วย รวมทั้งให้
จัดล าดับความส าคัญของงานหัวข้องานวิจัย ควรเพ่ิมเติมเรื่องการค้นหา GAP เพ่ือปรับปรุงโครงการหรืองานที่เกี่ยวกับ
ภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์   

รับทราบ และ เขียน
แผนงานการประเมิน 
FBDGs  ไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
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4.4 ผลการด าเนินงานของ
คณะท างานก ากับติดตามตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองปฏิบัติราชการ 
 

นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างาน PA ได้ชี้แจงผลการด าเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง ได้มีการ
คาดการณ์คะแนนแต่ละตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
ประเด็นตัวชี้วัดที่ 2.2 ในเกณฑ์ 5 ส.ต้องได้คะแนนเต็ม ซึ่งเกณฑ์ 5 ส. รวมอยู่ในเกณฑ์ HWP ด้วย จึงท าให้คะแนน
ลดหลั่นลงมา และการตรวจสุขภาพประจ าปีซึ่งได้ส่งผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในส านักฯ ไปแล้วอยู่ในขั้น               
การพิจารณาให้คะแนน 

รับทราบ  
 

4.5 ผลการด าเนินงานของ
คณะท างานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทาง
โภชนาการ 

 นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างานเฝ้าระวังฯ รายงานผลการด าเนินงานเฝ้าระวังประจ าเดือนก.ค.64 
 มีการจัดท า Template และปรับปรุง Template และท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ หมายเหตุ 
กลุ่มแม่และเด็ก 

1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง (Coverage)  ปรึกษา ส านักส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย ผู้แทน
จังหวัด   ว่าควรระบุช่วงอายุการตั้งครรภ์เท่าไร 2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง (Workload) 

3 ร้อยละเด็กอายุ 6-12 เดือน มภีาวะโลหติจาง  
แก้ไข เกณฑ์เป้าหมาย 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 
- 2565) ใน Template 

รับทราบ และมอบหมาย
ให้ พญ.สุนิสา  
ด าเนินการสรุปประเด็นที่
ยังไม่แล้วเสร็จ 
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4 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี  ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก  
- ตรวจสอบวิธีการจดัเก็บข้อมลู  
- ตรวจสอบสูตร การค านวณ ตัวหาร เป็นเด็ก         
6 เดือน – 5 ปี ทั้งหมด หรือ เด็กที่ได้มารับวัคซีน  

5 
ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตเุหล็ก และโฟลิก 
(Workload)  

ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูล  และสูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด (ผู้รับผิดชอบหลักปัจจุบัน กลุ่ม ไอโอดีน) 

6 
ความครอบคลุมการไดร้ับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตเุหล็ก และกรด  
โฟลิก ของหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผิดชอบ (Coverage) 

กลุ่มวัยเรียน 

1 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รบัยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
ตรวจสอบวิธีการจัดเก็บข้อมูล (รวบรวมข้อมูลเด็ก
ที่ได้รับยาเมด็เสริมธาตุเหล็ก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ) 

กลุ่มวัยท างาน 
1 ร้อยละภาวะโลหติจางในหญิงวัยเจริญพันธ์ุ  

ประธานได้มอบหมายให้ พญ.สุนิสา  ศุภเลิศมงคลชัย ด าเนินการแก้ไข Template ให้เรียบร้อยโดยให้ประสานกับ          
นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างานเฝ้าระวังฯ 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ (ไม่น าเสนอ) ประธานได้แจ้งในที่ประชุมให้ไปด าเนินการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายวาระที่ 5 การประชุมในระบบ Intranet  
ส านักโภชนาการ 

รับทราบ 

วาระท่ี 6  อ่ืนๆ นางสาวศศิพร  ตัชชนานุสรณ์ หัวหน้ากลุ่ม บย. ไรายงานข้อมูลการรับวัคซีนต้าน  Covid–19 ของบุคลากร                
ส านักโภชนาการ จ านวนทั้งหมด 66 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้ที่รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม คิดเป็นร้อยละ 92.6              
ผู้ที่รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม คิดเป็นร้อยละ 64.3  บุคลากรส านักโภชนาการ ที่ยังไม่ได้รับซีนมีจ านวนทั้งหมด 3 คน       ให้
เหตุผลการไม่รับวัคซีนเนื่องจาก มีโรคประจ าตัว (ภูมิแพ้) และยังกังวลเรื่องผลข้างเคียง เนื่องจากมีประวัติเป็น 
Hyperthyroidism (Graves' disease)  ทั้งนี้รอฉีดวัคซีน Moderna ซึ่งได้จองไว้แล้ว 

รับทราบ  

6.4 ก าหนดการครั้งต่อไป ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักโภชนาการ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 ก.ย. 64 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

นางสาวกุลธิดา  รักกลัด      
     นายกรกช ยอดศรีเมือง     นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


